



ด่วน ! อย. เพิกถอนทะเบียนและใบอนุญาต

ผลิตภัณฑ์ยาจุกันยุง เรนเจอร์ สแกัท และอาท พลัส ยาจุกันยุง 1 แล้ว

อย. เพิกถอนทะเบียนและใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาจุกันยุง เรนเจอร์ สแกัท และผลิตภัณฑ์ อาท พลัส ยาจุกันยุง 1 หลังพบสารที่ใช้ เป็นสารที่ อย. ยังไม่เคยรับขึ้นทะเบียนมาก่อน และยังไม่ผ่านการประเมินด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย จึงขอให้ผู้นำเข้าเรียกเก็บคืนไปยังประเทศผู้ผลิต หรือทำลาย สำหรับผู้ขายให้คืนกับผู้ต้นซึ่อมา ส่วนผู้ใช้ไม่ควรใช้และห้ามส่งมอบต่อให้บุคคลอื่นเพื่อใช้จุกันยุงเด็ดขาด

เภสัชกร สมชาย ปรีชาทวิภิจ รองเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่ สำนัภงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนและใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาจุกันยุง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยตรวจพบผลิตภัณฑ์ยาจุกันยุง เรนเจอร์ สแกัท ทะเบียนเลขที่ 537/2555 ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุดิบรายเลขที่ 126/2555 ใบอนุญาตส่งออกวัตถุดิบรายเลขที่ 8/2558 และผลิตภัณฑ์ อาท พลัส ยาจุกันยุง 1 ทะเบียนเลขที่ 9/2558 ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุดิบรายเลขที่ 2/2558 (ปัจจุบันหมดอายุแล้ว) ใบอนุญาตส่งออกวัตถุดิบรายเลขที่ 74/2559 นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย บริษัท ธนัทภกรอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ผลการตรวจไม่พบสารสำคัญ d-Allethrin ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ นอกจากนี้ ยังตรวจพบสาร Bioallethrin สาร Meperfluthrin และสาร Heptafluthrin ซึ่งไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ สำหรับสาร Meperfluthrin และสาร Heptafluthrin เป็นสารที่ อย. ไม่เคยรับขึ้นทะเบียนมาก่อน ประกอบกับองค์ภการอนามัยโลกยังไม่มีการบรรจุสารนี้ในรายชื่อให้ใช้ได้ในการกำจัดและไล่แมลง โดยไม่มีการศึกษาปริมาณการใช้ที่เหมาะสม และสารนี้ยัง ไม่ผ่านการประเมินด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความเหมาะสมของอัตราการใช้สำหรับคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้ ซึ่งสารทั้ง 3 ชนิดนี้จัดเป็นวัตถุดิบรายชนิดที่ 3 ต้องขึ้นทะเบียนก่อนนำเข้า เมื่อได้รับใบสำคัญภการขึ้นทะเบียนแล้วจึงออกใบอนุญาตนำเข้าได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่พบสารสำคัญตามที่ได้ขึ้นทะเบียน แต่กลับพบสารอื่นที่ อย. ไม่เคยรับขึ้นทะเบียนมาก่อนเข้าข่ายเป็นสิ่งที่ทำเทียมวัตถุดิบรายแท้ทั้งหมดหรือบางส่วน และจัดเป็นวัตถุดิบรายปลอม ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริภค อย. จึงได้เพิกถอนทะเบียนและใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาจุกันยุงดังกล่าว ตามคำสั่งสำนัภงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 478/2561 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561



จึงขอให้ผู้นำเข้าเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ยาจุกันยุง เรนเจอร์ สแกัท และผลิตภัณฑ์ อาท พลัส ยาจุกันยุง 1 จากผู้มีไว้ในครอบครอง และรวบรวมส่งคืนไปยังประเทศผู้ผลิต หรือหากไม่ประสงค์คืนไปยังประเทศผู้ผลิตให้แจ้ง อย. ทราบเพื่อควบคุมการทำลาย สำหรับผู้ขายให้คืนผู้ต้นซึ่อมา หรือขายคืนให้กับผู้นำเข้าสำหรับผู้บริภคไม่ควรใช้และห้ามส่งมอบต่อให้บุคคลอื่นเพื่อใช้จุกันยุง **รองเลขาธิการ อย. กล่าวในที่สุด**

วันที่เผยแพร่ 26 กันยายน 2561 ข่าวแจภ 116 / ปีภบประมาณ พ.ศ. 2561